

**Source :**

**ฐานเศรษฐกิจ**

**Date :**

21 ต.ค. 2555

**Page :**

8

**No :**

55529811



8

➤ ข่าวดีสำหรับวงการอ้อย ล่าสุด **วัลยาธิ์ ไผ่สุขตานดิวัฒนา** เลขาธิการคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย บอกว่าจากการเก็บข้อมูลสถานการณ์ปัญหาอ้อยไฟไหม้และอ้อยปนเปื้อนของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของไทยในช่วง 2 ฤดูการผลิตที่ผ่านมา (ฤดูการผลิตปี 2553/2554 และ 2554/2555) สถานการณ์ดีขึ้นหลังจากที่โรงงานน้ำตาลทรายและหน่วยงานภาครัฐได้ร่วมรณรงค์สร้างความเข้าใจถึงผลเสียของการผลิตน้ำตาลจากอ้อยไฟไหม้และอ้อยปนเปื้อน ตลอดจนการสนับสนุนสินเชื่อรถตัดอ้อย เพื่อให้จัดเก็บผลผลิตอ้อยส่งโรงงานมากขึ้น โดยสัดส่วนอ้อยไฟไหม้ในฤดูการผลิตปี 2554/55 คิดเป็น 65.53% จากปริมาณอ้อยเข้าหีบ 97.97 ล้านตันอ้อย ลดลงเมื่อเทียบกับฤดูการผลิตปี 2553/54 ที่มีสัดส่วนอ้อยไฟไหม้อยู่ที่ 66.77% จากปริมาณอ้อยเข้าหีบ 95.35 ล้านตันอ้อย

➤ แกมผากข่าวบอกต่ออีกว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการของ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดหีบอ้อยฤดูการผลิตปี 2555/56 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 29-30 ตุลาคมนี้ ที่จังหวัดนครนายก ในหัวข้อ “การจัดการสิ่งปนเปื้อนในอ้อยของปีที่ผ่านมา” จะเป็นประเด็นหนึ่งในการหารือ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันด้วย โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำตาลต่อตันอ้อยให้มากขึ้น และสร้างรายได้ที่



• บุญชัย ไชยธีร์รัตน์



• พยุงศักดิ์ ชาติสุภกิจพล



• ประเสริฐ บุญสัมพันธ์

มั่นคงให้แก่ชาวไร่อ้อย รวมถึงสร้างความมั่นคงของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทยได้ดียิ่งขึ้น

➤ ขอแสดงความยินดีกับ “บุญชัย ไชยธีรรัตน์” แม่ทัพใหญ่แห่งค่ายบมจ. ชัยวัฒนา แทนเนอริ กรุ๊ป หรือ CWT ที่เพิ่งได้รับการประกาศเกียรติคุณให้เป็น “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2012 ภาคธุรกิจยานยนต์” โดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) เพิ่งเข้ารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณไปเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา... งานนี้แฉว่าบอสใหญ่อ้อยปลื้มสุดๆ และหายเหนื่อยจากการทำงานหนักเป็นปลิดทิ้ง

➤ **ด้านนายพยุหศักดิ์ ขาดิสฺุทธิผล** ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ออกมาเผยถึงผลการสำรวจความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมไทย ในเดือนกันยายน 2555 จำนวน 1,045 ราย ครอบคลุม 42 กลุ่มอุตสาหกรรมของส.อ.ท. แยกเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดย่อม อุตสาหกรรมขนาดกลาง และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ พบว่าค่าดัชนีความเชื่อมั่นในเดือนกันยายน อยู่ที่ระดับ 94.1 ลดลงจากระดับ 98.5 ในเดือนสิงหาคม ค่าดัชนีที่ลดลงเกิดจากองค์ประกอบยอดค้าส่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการและผลประกอบการ ทั้งนี้ค่าดัชนีปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 4 และค่าดัชนีต่ำกว่า 100 เป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน สะท้อนว่าความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการอยู่ในระดับที่ไม่ดี โดยปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการในเดือนกันยายนลดลง ได้แก่ ความกังวลต่อเศรษฐกิจโลก การชะลอตัวของภาคการส่งออก ในขณะที่เดียวกันต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นจากราคาวัตถุดิบและค่าจ้างแรงงาน ได้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SMEs รวมทั้งปัญหาอุทกภัยในหลายพื้นที่ในเดือนกันยายน

➤ ช่วงนี้กระแสข่าวปรับปรกรมรัฐบาล “ยิ่งลักษณ์” หนาหูขึ้นทุกวัน มีทั้งข่าวปล่อย ข่าวลวงและข่าวสลับขาลอกรายชื่อผู้ที่จะถูกเสนอนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีจนฝุ่นคลุ้งตลบไปทั่วทำเนียบรัฐบาล มีทั้งชื่อนายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล อดีตรมว.คมนาคม สมาชิกบ้านเลขที่ 111 และยังมีพ่วงด้วย นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ อดีตซีอีโอ ปตท. เป็นหนึ่งในข่าวปล่อยที่ได้ถูกทาบตามเข้ามานั่งเก้าอี้รมว.กระทรวงพลังงานคนใหม่ โดยเฉพาะคนหลังนี้ ดูจากประวัติการทำงานอันยาวนานกว่า 30 ปีในแวดวงพลังงานแล้ว ถือว่าคุณสมบัติเบื้องต้นสอบผ่านฉลุย ที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการผลักดันปตท. จนกลายเป็นยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมน้ำมันของประเทศ สร้างชื่อเสียงในต่างประเทศก้าวขึ้นสู่อันดับฟอร์จูนใน 100 อันดับบริษัทชั้นนำของโลกได้สำเร็จ หากอดีตบึกปตท. รายนี้เข้ามานั่งบริหารกระทรวงพลังงานได้จริง คงจะได้เห็นการปรับโครงสร้างราคาพลังงานให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงสำเร็จลงได้